

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 8 มีนาคม 2553

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานคณะ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์	คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร	ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์	รองคณบดี	กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ หาญเมืองใจ	รองคณบดี	กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล	รองคณบดี	กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรักษ์ เพ็ชรมงคล	หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	กรรมการ
6. อาจารย์ ดร. อำพิน กันธิยะ	รองคณบดี	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อ.สุวัฒน์ คำไทย	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	
2. น.ส.ปิยะนุช สวัสดิ์	หัวหน้างานนโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 8/2552 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา ตามเอกสารที่แจ้งให้ทราบในการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารติดตามเรื่องการขออนุมัติพักการศึกษาชั่วคราวย้อนหลังและย้ายสถานที่ศึกษาของอาจารย์ปิยวรรณ สิมะไพศาล ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ แต่มีปัญหาเรื่องรอยต่อของเวลาที่มีการขออนุมัติย้อนหลัง

1.2 การจัดโครงการ International APEC Symposium หัวข้อ "Biofuels from Agricultural and Agro-Industrial Wastes"

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแจ้งเรื่องการตอบรับการเชิญเป็น keynote speakers จากประเทศสวีเดน จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ในส่วนของ active participants ได้รับการตอบรับมาจากประเทศจีน เวียดนาม เม็กซิโก ชิลี ไทย รัสเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แล้วคงเหลือประเทศปาปัวนิวกินี เปรู และมาเลเซีย ที่ยังไม่ทราบผลการพิจารณา ซึ่งจะเร่งติดต่อโดยด่วนต่อไป นอกจากนี้ คณะได้จัดทำ website ของงาน โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดได้ที่ <http://www.agro.cmu.ac.th/apec> ผู้สนใจร่วมงานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Approved participants ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมงานได้ และ Approval Pending ซึ่งยังไม่ทราบคุณสมบัติที่ชัดเจน และอยู่ในระหว่างรอการพิจารณา ขณะนี้ ผู้เข้าร่วมงานมี 24 คน คณะทำงานยังได้ส่งจดหมายประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ต่างๆ ภายในประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาร่วมงานอีกประมาณ 20-30 คน

ประธานให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากใกล้ระยะเวลาจัดงานแล้ว ควรเร่งดำเนินการสรุปรายชื่อของ active participants ภายในเดือนมีนาคม 2553 หากประเทศใดยังไม่ตอบรับมาและพ้นกำหนดแล้ว ควรติดต่อหา active participants รายใหม่ที่มีศักยภาพแทน

ที่ประชุมรับทราบ

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในส่วนของคณะอุตสาหกรรมเกษตรรับผิดชอบ

ประธานขอให้ทำการเร่งรัดการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย^{มีมติว่า} หลักสูตรใดที่ยังไม่มีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่กำหนด จะให้ชะลอการรับนักศึกษาไปก่อน และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกันติดตามและเร่งรัดการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวโดยด่วนด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

1.4 การขอใช้พื้นที่สร้างโรงงานนมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ประธานแจ้งเรื่ององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขอใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสร้างโรงงานนม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเป็นการเบื้องต้นแล้ว มีแนวโน้มว่าจะอนุมัติให้ใช้พื้นที่ภายในสถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และมหาวิทยาลัยจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยอาจมอบหมายให้เป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์แก่บุคลากรและนักศึกษาในอนาคตต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

1.5 การตั้งเป้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นมหาวิทยาลัย 300 อันดับแรกของโลก

ประธานแจ้งเรื่องมหาวิทยาลัยกำหนดเป้าหมายว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย 300 อันดับแรกของโลก ดังนั้น มาตรการบริหารงานบุคคลจะต้องถูกนำมาใช้อย่างเข้มข้น เพื่อผลักดันนโยบาย

ข้อนี้

ที่ประชุมรับทราบ

1.6 การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประธานแจ้งเรื่องการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งขณะนี้ ได้บริหารงบประมาณผ่านมา 1 ภาคการศึกษาแล้ว และจากการที่เปลี่ยนจากการจัดสรรงบประมาณแบบเดิมไปยังภาควิชาต่างๆ มาใช้ระบบใหม่ คาดว่าจะทำให้มีงบประมาณคงเหลือประมาณเจ็ดแสนบาท ซึ่งจะนำมาทำประโยชน์ในภาพรวมให้แก่องค์กรต่อไป โดยอาจเป็นการจัดประชุมสัมมนา ระยะเวลา 2 วัน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักวิชา จัดเตรียมโครงการเพื่อนำเสนอ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 การประชุม ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม

2.2 การประชุม วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553

หน้า 2 บรรทัดที่ 26 แก้วไข "หลายกระบวนวิชา" เป็น "2 กระบวนวิชา"

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท Tetra Pak (Thailand) Ltd.

ประธานแจ้งเรื่องการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท Tetra Pak (Thailand) Ltd. โดยบริษัทได้มอบทุนการศึกษาแก่ คณะเกษตรศาสตร์ 200,000 บาท และคณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2,300,000 บาท ในส่วนของคณะฯ แบ่งเป็นทุนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 13 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท และเป็นทุนศึกษาวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท ทั้งนี้ นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุก็สามารถสมัครขอรับ ทุนได้ ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษา ตลอด 1 ปีการศึกษา ประธานได้ มอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กำหนดเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ โครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องผ่านที่ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะก่อน จึงจะสามารถ สมัครขอรับทุนได้ นอกจากนี้ จากการเดินทางไปลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและ เยี่ยมชมโรงงานของบริษัทดังกล่าวในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ได้รับแจ้งว่าบริษัทจะสนับสนุน เครื่องย่อยกระดาษ โดยให้คณะเขียนโครงการเสนอขอเข้าไป ดังนั้น ประธานจึงมอบหมายให้ หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรไปแจ้งประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ

Tetra Pak มีตามเรื่องมีชื่อ Tetra Pak ที่เชียงใหม่ ร. มีด. ที่ก.
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่ในว. ที่ผู้สอนฯ

โครงการนำร่องปรับปรุงระบบฟาร์มโคนม (เฟรชมิลล์) ได้ทราบ เพื่อจะได้เกิดความร่วมมือในอนาคต

3.2 ความคืบหน้างบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2553

ประธานแจ้งเรื่องมหาวิทยาลัยได้รับวงเงินงบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 180,000,000 บาท แต่ทุกโครงการจะถูกปรับลดวงเงินอีก การเบิกจ่ายงบประมาณจะทำได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แต่คาดว่าจะถูกปรับเป็นงบประมาณ ปี 2554 (ซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนมกราคม 2554 แต่ก็อาจเบิกจ่ายได้ทั้งงบประมาณปี 2553 ถ้าเบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน 2554 ก็มีเวลาเบิกจ่าย 6 เดือน (ขอขยายเวลาได้ถึงเดือนธันวาคม))

ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ - มีเวลาให้ถึง 5 เดือน จนได้จัด (ค.ล.น.)

3.3 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง College of Life Sciences, Gangneung-Wonju National University , Korea

ประธานแจ้งเรื่องการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง College of Life Sciences, Gangneung-Wonju National University , Korea และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อเดือนมกราคม 2553 โดยในปีนี้ได้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 1 โดย Gangneung-Wonju National University เป็นเจ้าภาพไปแล้ว ส่วนในปี 2554 คณะจะเป็นเจ้าภาพ ประธานมอบหมายให้สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและรองคณบดีฝ่ายวิชาการร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการสัมมนาวิชาการ เพื่อที่คณะจะได้ทำการจัดสรรงบประมาณให้

นอกจากนั้น ในปี 2554 นี้ คณะมีโครงการจะเชิญอาจารย์ 1 ท่านจาก Gangneung-Wonju National University มาบรรยายพิเศษให้สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล (และอีก 1 ท่าน มาร่วมงาน International APEC Symposium entitled "Biofuels from Agricultural and Agro-Industrial Wastes" ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2553 โดยคณะจะได้รับผิดชอบค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในขณะที่อยู่ในประเทศไทย และ Gangneung-Wonju National University รับผิดชอบค่าเครื่องบินไป-กลับ ในส่วนของกิจกรรมระยะต่อไป จะเป็นการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา

ป.ล.น.
โดยคณะ อ. ดร. ค.ล.น. ทั่วยุค
ป.ล.น. อ. ดร. ค.ล.น.

นอกจากนี้ รองคณบดีฝ่ายบริหารได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการแบ่งกลุ่มวิจัยให้สอดคล้องกับกลุ่มวิจัยของ Gangneung-Wonju National University ด้วย

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 รับรองผลการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2552

หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้นำเสนอผลการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2552 และคณะกรรมการ ได้ขอให้สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ชื่อผู้สอนจาก นายเปรม ทองชัย เป็นคณาจารย์ ทั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่สะท้อนให้เห็นมาตรฐานการสอนและการประเมินผล

4.2 ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน และในส่วนของอัตราค่าสอน ให้จ่ายตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.3 การขอยืมครุภัณฑ์จากบุคคลภายนอก

ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ทำหนังสือแจ้งว่าภาคเอกชนมีความประสงค์จะขอยืมครุภัณฑ์ของคณะไปใช้งานนอกสถานที่ เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การขอยืมครุภัณฑ์ดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อการขอยืมครุภัณฑ์นั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน ดังนั้น ในกรณีนี้ เอกชนไม่สามารถยืมได้ เว้นแต่คณะจะประกาศเรียกเก็บเป็นเงินรายได้เมื่อมีการประกาศให้เช่ายืมได้ ในกรณีของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพนี้ไม่สามารถให้ยืมได้ จะสามารถให้ยืมได้ก็ต่อเมื่อเป็นความร่วมมือกับภาคเอกชน (โครงการวิจัย) โดยผู้ยืมคืออาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนำไปใช้ที่โรงงานของภาคเอกชน โดยจะเรียกเก็บค่าเช่าหรือไม่ก็ได้ (แล้วแต่คณะ)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติให้มีการขอยืมครุภัณฑ์จากบุคคลภายนอก

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรขอทราบนโยบายของคณะ

หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการจัดให้มีการประชุมกับคณาจารย์ในสำนักวิชาในสัปดาห์หน้า จึงใคร่ขอรับทราบนโยบายของคณะ ประธานจึงแจ้งว่า ต้องการจะให้สำนักวิชา แก้ปัญหาเรื่องจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร การเปิดหลักสูตรที่มีศักยภาพ การหลอมรวมหลักสูตรที่ซ้ำซ้อน และ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างบุคลากรของสาขาวิชา

หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน ไปช่วยงานที่สำนักวิชาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาไปพลางก่อน ในส่วนของสำนักงานสำนักวิชา เห็นควรให้ใช้ห้องโถงชั้น 1 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในส่วนของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ อาจารย์ที่จะสอนวิชาปฏิบัติการ จะต้องติดต่อกับหัวหน้าห้องปฏิบัติการ ที่ได้จัดแบ่งเป็น 4 ฝ่าย คือ เคมีอาหาร การแปรรูปอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร และการประเมินทางประสาทสัมผัส

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

ปิยะ รัตน์

(น.ส. ปิยะนุช สวัสดิ์)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

16/03/2553

อำพันธ์

(อาจารย์ ดร. อำพันธ์ กันธิยะ)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

31/03/2553